



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๔๓,๕๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# อธิการบดี 'มศว' เน้นความดีของบัณฑิต

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ว่า "ถือเป็นความทรงจำที่ดี ที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน" กว่าที่บัณฑิตทุกคนจะมีวันนี้ได้ มาจากความทุ่มเท ทุ่มใจในการเรียน และแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ผมอยากให้บัณฑิตตระหนักว่าการที่เราสำเร็จการศึกษามีวันนี้ได้นั้นมาจาก มศว แม้คนอื่นไม่รู้ตัวเราเองก็รู้ ถ้าเรารัก มศว และรู้ว่า มศว ทำให้เรามีวันนี้ขึ้นมา ก็อยากให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อจะช่วยเหลือกันสร้างชื่อเสียงให้ มศว ได้ปรากฏนั้น ทั้งนี้ผมอยากเห็นว่าบัณฑิตต้องเป็นคนดี ที่เคียงคู่ไปกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเก่ง ต้องไปด้วยกันกับความดี การจะออกไปใช้ชีวิตในสังคม ผมอยากฝากให้บัณฑิต มศว มีความรู้ประจักษ์นักปราชญ์ มีความประพฤติประจักษ์ผู้ทรงศีล สมฐานะผู้นำทางปัญญา"

ตอนนี้ใครๆ ก็พูดถึงการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาอาเซียน และทวงนิสิต นักศึกษาไทยว่ามีความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ตีพอง เกรงจะทำให้เสียโอกาสในการทำงาน ซึ่งผมเองขอมองให้แตกต่างออกไป ผมอยากชี้ให้เห็นเรื่องการทำงานข้ามวัฒนธรรม (Multicultural) ซึ่งไม่ได้หมายถึงศาสนาหรือเชื้อชาติเท่านั้น หากแต่ยังพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อาหารการกิน ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน กฎจราจร นิสัยใจคอของผู้คน ผมคิดว่าคนไทย นิสิต นักศึกษาไทยไม่ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เลย เราเตรียมกันเพียงแค่การสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้ว่าธงชาติของแต่ละประเทศมีลักษณะอย่างไร แต่เชื่อไหมว่า ถ้าเราไปถามเยาวชนไทยว่า รู้หรือไม่ ว่าคนอินโดนีเซียเขาไม่ชอบอะไร และเขาชอบอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ และประเทศไทยไม่ได้เตรียมคนของเรา การทำงาน Multicultural เป็นสิ่งที่ดี ที่สุดและมีความสำคัญต่อชีวิตในทุกวันนี้อย่างมาก หากเราสามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้ เรื่องอื่นก็จะตามมา" ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว